

## CHÚA NHẬT HIỂN LINH

### YÀNG SƠNĐIO SẢ DÔNIA IN

*Chúa tỏ mình cho nhân loại.*

Bõh sên rômê dơ trồ tiăh mớ ală bớta gen he gít lăh gẽh Yàng lăh bớtau cớnggớ. Nhờ quan sát vũ trụ và vạn vật mà chúng ta biết rằng có Thiên-Chúa là Đấng tạo hoá.

Mớya Yàng lăh Bớtau ndớp-ndớ ngă, gen tàng kòn-bớnus ở rớgời làng tìp bàn Khai.

*Nhưng Thiên-Chúa là Đấng hoàn toàn bí nhiệm, nên con người hoàn toàn vô phương dò thấu Ngài.*

Dilăh sả tòm Khai ở sớndio sả he in, gen jăk ngă lăh he gít gẽh Khai ngài ngă, mớya ở rớgời làng tus mớ Khai.

*Nếu chính Ngài không tỏ mình ra cho chúng ta, thì giới lăm là chúng ta biết có Ngài xa vời, nhưng hoàn toàn bất lực để đến với Ngài.*

Yàng lăh Bớtau gớboh, tàng nẽh ai kòn-bớnus in ở di mìn gít, mớya găm tìp bàn Khai tai.

*Thiên-Chúa là Đấng yêu thương, nên chẳng những cho con người được biết, mà còn được gặp gỡ Ngài nữa.*

Jónau yăl pe nă cau jăk-chài bõh đăh măt-tớngai lik ngai do đớ mớ bol he gùng dà niă m ngă lăm bol khai tus mớ Yàng.

*Câu chuyện ba nhà đạo sĩ phương đông hôm nay nói với chúng ta về đường lối tuyệt vời dẫn đưa họ đến với Thiên-Chúa.*

Bol khai lăh cau gẽh nùs nhóm song-dớpă ngă ngôn, bol khai gít sả tòm, gít kòn-bớnus, bol khai jớglõh tớhìr mớ jòi jăt Yàng, tàng bol khai nẽh tus mớ Bớtau lăh tòm bớta ngă ngôn mớ bớta tớngklăs.

*Họ là người có tâm hồn ngay thẳng thật thà, họ biết chính mình, biết con người, họ khao khát và tìm kiếm Chúa, nhờ đó mà họ gặp được Chúa là chính nguồn chân lý và ơn cứu độ.*

Cau lới gẽh nùs nhóm mớ kis song-dớpă ngă ngôn, bulăh kis tam tiăh lới mớ rớngàng lới, gen cau hỡ krung rớp tìp Yàng lăh tòm tus rài kis cau hỡ dẽ.

*Những ai có tâm hồn và sống ngay thẳng thật thà, dù họ sống trong bất cứ môi trường và thời đại nào, cuối cùng họ cũng sẽ gặp được Chúa là cùng đích của đời họ.*

Kis tam rớngàng priă-jẽn, rà cau ở sên màng bớta song-dớpă mớ ngă ngôn, rà cau ở jớglõh tớhìr mớ jòi jăt Yàng tai, mìn g jòi jăt bớta păs-sóm mớ kis tam gùng blăc-pórlôm.

*Sống trong thời đại tiền bạc, nhiều người không coi trọng sự thật thà ngay thẳng, nhiều người chẳng khao khát và tìm kiếm Chúa nữa, chỉ tìm kiếm sự giàu có và sống trong gian dối.*

Cau behở dilăh nêh gẽh bôta pindờn gen krung rợp rờh, halăh krung ờ rợgơi làng wă-dờp bôta pindờn tam rài kis do.

*Người như thế dù đã có đức tin thì cũng sẽ mất đi, hoặc không thể nào đón nhận đức tin trong cuộc sống này.*

Dăn ai he in gĩt đòm jăt pe nă bol jăk-chài, hỡ lăh sùm gĩt iăt mơ đòm jăt Jônau Yàng dê tam rài kis păh ngai.

*Xin cho chúng ta biết noi gương các đạo sĩ, đó là luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.*

**Lm. Fx. K'Brel**